

*Đạy - học trực tuyến,
Kiểm tra trực tuyến,
Làm việc, hội họp trực tuyến,*

...

Những yêu thương nay phải gửi gắm qua màn hình điện thoại, laptop.

Kết thúc năm học 2019 - 2020 và khai giải năm học 2021 - 2022 này thật đặc biệt.

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi nhiều vấn đề trong xã hội, trong đó có Ngành Giáo dục.

Tôi luôn tự nhủ bản thân và đồng viên các đồng nghiệp vượt qua thử thách, khó khăn vì giai đoạn đầu khi Bộ GD&ĐT triển khai hình thức dạy học trực tuyến, ai ai cũng lo lắng:

Học sinh ngày thường học trực tiếp đã phải uốn nắn, theo sát từng giờ, nay học trực tuyến, xa cách thế thì phải dạy, giáo dục làm sao?

Đồng nghiệp gặp nhau hàng ngày, trao đổi trực tiếp còn chưa giải quyết kịp hết công việc, nay chỉ làm việc trực tuyến thì công việc sẽ như thế nào?

Ấy vậy mà,

Với guồng quay tất yếu của xã hội, bộ máy Quang Trung Nguyễn Huệ đã chạy nhịp nhàng:

Học sinh có ý thức học, lại còn cảm thấy những giờ học trực tuyến rất thú vị, các em đều chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn trong hoàn cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến tâm lý và tài chính của thầy cô, bởi vì các em cũng đang phải chịu như vậy. Tôi cảm thấy, học sinh trưởng như trưởng thành hơn, hiểu chuyện và đáng yêu hơn!

Thầy Cô, anh chị em đồng nghiệp ngày thường chẳng mấy khi phát huy khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, nay bỗng nhiên như hoa nở rộ thì nhau đầu tư mua sắm laptop, điện thoại, loa, bút điện tử... để phục vụ công việc và sử dụng rất thành thạo chúng. Các cuộc gọi, những dòng tin nhắn được trao đổi nhiều hơn. Tôi cảm thấy, chúng ta như tâm sự với nhau nhiều hơn, tình cảm lại tăng nhiều hơn trước nữa.



Chúng ta “test” covid, covid “test” lại chúng ta - và chúng ta đã vượt qua bài “test”, chấp nhận thay đổi để mọi chuyện tốt đẹp hơn. Trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta mới thấy rõ sức mạnh và sự sáng tạo của bản thân và tập thể. Tôi rất tự hào vì được làm việc cùng các đồng nghiệp có EQ cao, đoàn kết, một nụ cười cũng làm nhau vui vẻ, truyền năng lực tích cực cho cả nhóm.

Dù vậy, tôi cũng rất mong chờ cửa trường được mở lại, vì dạy học trực tuyến tuy có nhiều ưu điểm nhưng chưa thể thay thế được hình thức dạy trực tiếp.

Xin chúc các thầy cô trường bồi và các bạn đồng nghiệp luôn mạnh khỏe, vững niềm tin vào sự nghiệp giáo dục.

*Nguyễn Thị Mỹ Tiên - Tổ TTTT
Thi viết cảm nhận*

20 / 11